

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN TƯ PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG¹

Đỗ Xuân Lân²
Nguyễn Minh Hằng³

Tóm tắt: Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyên gia, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội... ”⁴. Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện và sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII), gắn kết với thực tiễn của Đảng bộ Học viện Tư pháp, bài viết đề xuất những nhiệm vụ mang tính chất định hướng, chiến lược trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện Tư pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, phù hợp để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thúc đẩy việc hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện Tư pháp trở thành sự đột phá để củng cố và phát triển thế mạnh cạnh tranh của Học viện Tư pháp trong cơ chế tự chủ đại học chung của các cơ sở đào tạo ngành luật.

Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Học viện Tư pháp.

Nhận bài: 21/6/2021; Hoàn thành biên tập: 09/7/2021; Duyệt đăng: 21/7/2021.

Abstract: One of the main duties of the Communist Party of Vietnam is that creating breakthroughs in basic, comprehensive renovation of education and training, developing high-quality human resources, attracting and properly using talented persons, rapidly promoting research, transfer and application of achievements from the fourth Industrial Revolution in to all fields of social life..... By deeply and comprehensively studying the Resolution passed at the 13th National Congress, in relation with the Party unit of Judicial Academy, the article proposes duties of orientation and strategy in the coming time that the Party Unit should focus on guiding the implementation of some appropriate duties to effective carry out the Resolution; promoting the realization of target, strategy of renovating and enhancing training quality of Judicial Academy to become breakthroughs to enhance and develop competitive advantage of Judicial Academy in self-autonomy mechanism for legal training units.

Keywords: The Resolution passed at the 13th enhance the leadership of the Communist Party, the Party unit of Judicial Academy.

Date of receipt: 21/6/2021; Date of revision: 09/7/2021; Date of Approval: 21/7/2021.

Trước yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra tầm

nhìn và định hướng phát triển, nhất là các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và các đột phá chiến lược. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII

¹ Bài viết hưởng ứng Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, theo Công văn số 97/CV-HNBNVN của Hội nhà báo Việt Nam và Công văn số 559/HVTP-QLKH ngày 31/05/2021 của Học viện Tư pháp.

² Tiến sỹ, Chánh văn phòng Đảng Đoàn, Đoàn thể Bộ Tư pháp.

³ Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

⁴ Trích “Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



của Đảng; Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐU ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp cận từ bối cảnh đặc thù về công tác Đảng của Đảng bộ Học viện Tư pháp, trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện Tư pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ trọng yếu sau đây để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định rõ nội dung, phương hướng, nhiệm vụ là: *“Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ lớn là không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo công bằng và minh bạch kết quả đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến, cung cấp nguồn nhân lực làm công tác tư pháp, pháp luật có chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”*⁵. Quan điểm này phải trở thành quyết tâm chính trị của toàn thể Đảng ủy, Ban giám đốc và người lao động của Học viện Tư pháp đặt trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và điều kiện thực tiễn đặc thù, Đảng ủy Học viện cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các

Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐU ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, cần xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, hằng năm, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, của Học viện, của từng tổ chức đảng, đơn vị thuộc Học viện và bố trí nguồn lực để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra. Theo chúng tôi, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy Học viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kịp thời tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trong Nghị quyết Đại hội XIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, yêu cầu của cải cách tư pháp và các chủ trương, chính sách mới sau tổng kết thực hiện Đề án *“Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”* để hiện thực hóa việc xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; tạo chuyển biến mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, hỗ trợ tư pháp, nghiên cứu khoa học pháp lý cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước và toàn xã hội. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực các chức danh tư pháp có chất lượng cao, có đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng của Học viện.

⁵ Trích “Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025” – Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi của nghề luật gắn với ý thức và trách nhiệm công dân; đào tạo và bồi dưỡng nhằm góp phần xây dựng ý thức pháp quyền trong hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội; xây dựng, bồi đắp tư duy pháp lý gắn với xử lý các vấn đề, các tình huống pháp lý nảy sinh từ thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tinh thần, ý chí tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời. Đổi mới công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng mở rộng đầu vào, tạo điều kiện cho mọi thành phần tham gia học tập, nghiên cứu nhưng thắt chặt đầu ra để bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo. Tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo bồi dưỡng với hoạt động nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, thực hành; chuyên gia công nghệ và các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của các chức danh tư pháp, với thị trường dịch vụ việc làm và thị trường dịch vụ pháp lý.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Học viện về rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ của Học viện đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ nhân lực các chức danh tư pháp; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò và thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và từng cá nhân, giữa các đơn vị thuộc Học viện; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, từng vị trí việc làm. Tăng cường công

khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của Học viện, các đơn vị và của cán bộ, viên chức, người lao động để thực hiện thành công phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2024, sớm đạt mục tiêu tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên, chi đầu tư và thu hút mạnh mẽ các thành phần tham gia phát triển sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp⁶.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ hoạt động đào tạo bồi và sự phát triển của Bộ, ngành, đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu sâu sắc về chuyên môn nghiệp vụ và thuần thực về kỹ năng giảng dạy. Huy động sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, những người làm công tác thực tiễn, đặc biệt là những người đang giữ các chức danh tư pháp hoặc hoạt động nghề luật vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong toàn Đảng bộ Học viện

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Bộ Tư pháp và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới

⁶ Tham khảo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.



phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kết luận số 328-KL/ĐUK, ngày 27/08/2019 tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII. Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng và trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cách mạng; tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Cấp ủy các cấp, nhất là chi ủy chủ động, tích cực nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời giải quyết thấu đáo nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đảng viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện trong từng giai đoạn cụ thể; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Học viện ngày càng vững mạnh hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình để nói đi đôi với làm, tự làm công tác tư tưởng cho chính mình. Tăng cường các hoạt động tôn vinh tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đi đôi với chế độ bảo vệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh, tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Ba là, tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, nhất là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, cung cấp các thông tin thời sự, thiết yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên, đảng viên. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác bồi dưỡng lý luận chính trị hằng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới

phương thức hoạt động gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đơn vị thuộc Học viện

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chủ trương, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII. Các cấp ủy trong Đảng bộ Học viện sớm rà soát, xây dựng, ban hành chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm bảo đảm đầy đủ, kịp thời, khả thi và điều chỉnh sát với điều kiện thực tiễn, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập của nhiệm kỳ trước và những vấn đề đã được nhận diện trong tổ chức và hoạt động. Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ và tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị. Đảng ủy cần xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị theo hướng rõ nội dung, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng khâu phối hợp, bảo đảm thực hiện, phát huy đầy đủ, dân chủ thực chất, đồng bộ các nguyên tắc sinh hoạt đảng trong đảng và trong đơn vị.

Hai là, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/01/2012 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/5/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tư pháp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ, các quy định của Đảng và các nguyên tắc sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng theo Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; gắn phát triển đảng viên với yêu cầu xây dựng đội

ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng đảng viên gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “*Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên*” và Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 25/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp triển khai “*Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên*”. Chú trọng quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ đảng viên và thực hiện công tác đảng vụ. Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “*Trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú*”. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên ngay từ chi bộ, nhất là những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, uy tín thấp; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và cấp ủy chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc nhằm xây dựng hệ thống chính trị của Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy Học viện nghe Lãnh đạo Học viện và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả công tác và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác năm sau; thảo luận, ra Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện gắn với phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên trong thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đảng ủy Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm công tác cán bộ thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, mạnh dạn giao nhiệm vụ mới, thử thách để rèn luyện cán bộ. Đảng bộ cần hoàn thiện cơ chế

phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy; có kế hoạch thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cấp ủy cần cụ thể hóa và đưa vào nghị quyết việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với kết quả tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên hằng năm. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm nắm chắc tình hình, lịch sử chính trị, chú trọng vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Quan tâm cùng cố, kiện toàn cơ quan, cán bộ tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò nêu gương, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị trong Học viện. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy; chỉ ban hành nghị quyết chuyên đề khi thật sự cần thiết, nhưng cần thiết thực, ngắn gọn, khả thi; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, giám sát chặt chẽ việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức thực hiện; coi trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “*diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác



cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sớ hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...

- Thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính đảng, tính khoa học cao. Cuộc đấu tranh này phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch với nước ta. Phát huy vai trò của Tạp chí Nghề luật trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đơn vị thuộc Học viện.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội

Một là, cấp ủy, chi bộ cần quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là trong thực hiện Điều lệ Đảng, quy định về những việc đảng viên không được làm. Xây dựng, thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ theo Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Nâng cao hiệu quả giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; coi trọng giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn, thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy.

Hai là, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Học viện; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và dân vận chính quyền. Phối hợp tổ chức định kỳ việc tiếp cán bộ, đảng viên, đối thoại giữa bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Học viện phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, nhất là động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Học viện trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phát huy vai

trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có văn bản chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện chính sách, quy chế, quy định nội bộ; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia quản lý cơ quan, đơn vị. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của từng tổ chức.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Kinh nghiệm cho thấy, đấu tranh, phân bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động xuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ta, với những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới, chúng ta đã và đang thành công trong trận chiến phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

5. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chung của Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương và của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta

Một là, chú trọng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các chi bộ thuộc Đảng bộ phải được thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị;

Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các quy định về nhiệm vụ của Đảng viên khi ra nước ngoài; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Toàn đảng bộ phải xác định rõ trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành các quy định của Đảng khi đi công tác, học tập ở nước ngoài; đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; hướng dẫn và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đối với đảng viên đi nước ngoài về việc riêng; chú trọng khâu thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên khi thực hiện công tác kết nạp đảng; quy hoạch và thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa và Trung tâm.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với từng Chi bộ đối với công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, học viên:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tiễn từng đơn vị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giáo dục lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, tự hào nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên; xây dựng, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; gắn với việc đánh giá chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

(Xem tiếp trang 13)